



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
ของบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังกล่าวนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้

๑. ให้ใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการสอบ การฝึกอบรมหรือกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้พิจารณาตามความจำเป็น และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน พิจารณามอบหมาย ส่งการบุคลากรในสังกัด ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และกำชับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวที่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.) และมาตรการของจังหวัด

๓. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน มากกว่า ๕๐ คน

๔. ให้ปรับมาตรการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยให้พิจารณาดำเนินการขั้นสูงสุดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อ ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาระดับความเสี่ยงและบริบทของพื้นที่ตามข้อกำหนดเพื่อกำหนดสัดส่วนการทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวันหรือ

การเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานจัดให้มีระบบสนับสนุนการทำงานที่บ้านอย่างเต็มที่และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่หน่วยงาน

๕. สำหรับงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติในสำนักงาน โดยเฉพาะงานบริการนักศึกษาและประชาชน ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ในกรณีของงานหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่มาก เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรืองานวิจัยที่สำคัญ หรืองานบริการประชาชนที่จำเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารหน่วยงาน

๖. ให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) (ศบค.) และมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง อว. กำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยด่วน แล้วให้งานบริหารทั่วไปและงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เสนอรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวง อว. (ศปก.อว.) ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์ โดยให้รายงานข้อมูลในระบบกลุ่มไลน์ที่กำหนด หรือประสานแจ้งข้อมูลได้ที่ ศปก.อว. โทร ๐๒ ๖๑๐ ๕๒๖๖ หรือ ๐๒ ๖๑๐ ๕๒๘๐ โทรสาร ๐๒ ๓๕๔ ๕๕๒๔ - ๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง